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เร่ิมประชุมเวลา    09.30  น.                                                         
เลขานุการสภาฯ  -   บัดนี้ได้ครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาได้เปิดการประชุมสมัยสามัญ  
ปลัด อบต.  สมัยที่  3/2560  ครั้งที่  1  วันที่   2  พฤษภาคม  2560 
(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์       
รองประธานสภา          -  บัดนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอท าการเปิดประชุมสมัยสามัญ  ครั้งที่  3/2560  
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) ครั้งที่ 1 
เลขานุการสภาฯ    -   ขอเช็คจ านวนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ 
ปลัด อบต.       สมาชิก ม.1    มาครบ 
(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)      สมาชิก ม.2    มาครบ 

สมาชิก ม.3    มาครบ 
สมาชิก ม.4    มาครบ 
สมาชิก ม.5    มาครบ 
สมาชิก ม.6    มา 1 ลา 1 คน  (นายสมหมาย  แสนสง่า) 
สมาชิก ม.7    มาครบ 
สมาชิก ม.8    มาครบ 
สมาชิก ม.9    มาครบ 
สมาชิก ม.10   มาครบ 
สมาชิก ม.12   มาครบ 
สมาชิก ม.13   มาครบ 

        สมาชิก ม.14   มาครบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1     -   เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 
รองปรานสภาฯ  1.   เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  แทนต าแหน่งที่ว่าง 
(นายไพทูรย์ สุวิชนม์) (กรณีเสียชีวิต) 
เลขานุการสภาฯ  1.   เลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร  แทนต าแหน่งที่ว่าง (กรณี- 
ปลัด  อบต.ฯ  เสียชีวิต) ตามระเบียบพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.   
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์)  2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  6  พ.ศ. 2552  มาตรา  51  การเลือกประธานสภาฯ  

แทนต าแหน่งที่ว่าง (กรณีเสียชีวิต) 
- สมาชิกสภาฯ  เสนอชื่อ – นามสกุล  ท่านที่จะเลือก  และต้องมีผู้รับรองสองท่าน 
- ถ้าเสนอชื่อเพียงท่านเดียวก็จะไม่มีการเลือก  คือได้รับต าแหน่งประธานสภาฯ  เลย 
- เมื่อเลือกเสร็จแล้วจะได้ท าการเสนอนายอ าเภอ  เพ่ือจะได้แต่งตั้งประธานสภาฯ  

ส.อบต.ม.8  เสนอท่านสมาชิกหมู่ที่ 7  นายวิเชียร  โคตะหา 
(นายระยอง  ทองโคตร) 
ส.อบต.ม.14  ผู้รับรองคนที่ 1 
(นายสมควร สุกรรณ์) 
ส.อบต.ม.13  ผู้รับรองคนที่ 2 
(นายบรรจง พันสุรี) 
 
 

/เลขานุการ... 
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เลขานุการสภาฯ  ท่านสมาชิกมีเสนอชื่อเพ่ิมไหมครับ  ถ้ามีเพียงท่านเดียวก็จะไม่มีการเลือกคือได้  
ปลัด  อบต.ฯ  รับต าแหน่งปรธานสภาฯ  เลย 
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
ที่ประชุม  ไม่มีการเลือก   ท่านวิเชียร  โคตะหา  ได้รับต าแหน่งประธานสภา  โดยมีอ านาจเพียงผู้ 
   เดียว 
ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านมี่ไว้วางใจให้กระผมด ารงต าแหน่งประธานสภา  กระผม 
(นายวิเชียร โคตะหา) จะปฏิบัติหน้าที่เต็มความสามารถครับ 
เลขานุการสภาฯ  เชิญท่านประธานสภาฯ  เริ่มปฏิบัติหน้าที่เลยครับ  
ปลัด  อบต.ฯ   
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

                     (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 3      เรื่องพิจารณา 
   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องค้างพิจารณา 
   (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืน 
ประธานสภาฯ  เชิญท่าน  หัวหน้าส านักปลัด  ชี้แจงงานแผนและนโยบาย 
(นายวิเชียร โคตะหา) 
หน.ส านักปลัด  ทุกท่านดูตามเอกสารที่แจกให้ไปตามเลยนะครับ 
(นายพัฒนพงษ์ พันธุระศรี) 
 

3.2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  …2560…..(แบบ3/3) 

  จ านวนโครงการ 
จ านวน

โครงการที่ 
จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

จ านวน
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ ที่เสร็จ อยู่ในระหว่าง ที่ยังไม่ได้ 
ที่มีการขอ

ยกเลิก ที่มีการเพ่ิมเติม ทั้งหมด 
    ด าเนินการ ด าเนินการ       

  จ านวน 
ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ จ านวน 

ร้อย
ละ 

1.ด้านการโครงสร้างพื้นฐาน 6 34.00 - - - - - - - - 18 100 
2..ด้านสังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 10 25 - - - - - -     41 100 

3.ด้านเศรษฐกิจ 0 0 - - - - - - - - 18 100 
4.ด้านบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม 2 29 - - - - - - - - 14 100 
5.ด้านบริหารจัดการองค์การ
และบูรณาการ 10 30 - - - - - - - - 33 100 

รวมทั้งสิ้น 28 23.00                 124 100 

โครงการที่เพ่ิมเติม :      
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แนวทางการพิจาณณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 55 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ ๓ 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ ๕ 

   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลา
ปี (๓ ปี)  

๓ ๓ 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ ๔ 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ ๓ 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ ๕ 

ส่วนที ่ 3  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร ประจ าปี 2560 

3.1 การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2560 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1. โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่
ผู้สูงอายุ 1     6,550,800.00 3,075,600.00 

2. โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 1     2,112,000.00 1,039,200.00 

3.โครงการอาหารเสริมนม 1     
          

2,156,800.00  
                   

481,733.00  

4.โครงการอาหารกลางวัน 1     
          

4,432,000.00  
                

1,252,000.00  

            

รวม 4   - 15,251,600.00 5,848,533.00 
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   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ ๔ 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ 4 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท.   
๐๔ 

๓ ๓ 

รวม ๑๐๐ 83 
 
เลขานุการสภาฯ  ท่านสมาชิกท่านไหนมีข้อสงสัยไหมครับ  เรื่องงานแผนและนโยบาย   
ปลัด  อบต.ฯ  - ไม่มี 
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
ส.อบต.ม.3  ขอแสดงความยินดีกับท่านประธานสภาคนใหม่ด้วยครับ  คือผมขอสอบถามเรื่องงบ 
(นายวิสูตร เหล่าธรรม) ประมาณประจ าปีแต่ละหมู่บ้าน  งบประมาณ  50,000  บาท  หมู่ที่ 3  ยังไม่ได้เลยครับ 
ส.อบต.ม.5  เรื่องบ่อขยะโรงเรียนบ้านโนนสะอาด  ส่งกลิ่นเหม็นคืออยากจะขอความอนุเคราะห์  
(นายบรรจง วะสมบัติ) หินลูกรังเพ่ือน าไปถมบ่อขยะสัก  30  คันรถ  จากองค์การบริหารส่วนต าบล  เพราะ 

สงสารเด็กนักเรียนและชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบ (ความจริงไม่ใช่งบ 
อบต.) 

ส.อบต.ม.1  เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกอุดมพร  งบประมาณท่ีได้จากผ้าป่า  60,000  กว่าบาท 
(นายวชิรา อ้นนอก) ยังไม่เพียงพอในการสร้างที่บังแดดให้เด็กๆ 
เลขานุการสภาฯ  ต้องด าเนินการสร้างให้หมดงบประมาณท่ีมีก่อนทางองค์การบริหารส่วนต าบลถึงจะด า-  
ปลัด  อบต.ฯ  เนินการต่อได้ว่าขาดเหลืองบประมาณอีกมากน้อยถึงจะแล้วเสร็จ 
(นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
ส.อบต.ม.8  เพ่ิมเติมเรื่อง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกอุดมพร  ยังขาดคอมพิวเตอร์  เครื่องปริ้น- 
(นายระยอง ทองโคตร) เตอร์  และอยากให้ซ่อมแซมหลังคาอาคารเพราะช ารุดมากเพราะอาจเป็นอันตรายต่อ

เด็กๆ ได้  ฝากด้วยครับ 
ส.อบต.ม.5 เรื่องงบประมาณสนับสนุนงานประเพณีแต่ละหมู่บ้านยังได้อยู่ไหมครับ 
(นายบรรจง วะสมบัติ) 
นายก อบต.  - เรื่องหินลูกรังถมบ่อขยะให้ท่านสมาชิกเสนอเข้ามาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเลย 
(นายบรร ยะประภา) - เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกอุดมพร  มีปัญหาค่อนข้างเยอะ 

- เรื่องงบประมาณสนับสนุนงานประเพณีแต่ละหมู่บ้าน  หมู่บ้านละ  20,000  บาท 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2560  หน้า  49  ประเภทเงินอุดหนุน
คณะกรรมการหมู่บ้านในการจัดงานประเพณี ฯลฯ  ตั้งไว้  280,000  บาท 

ประธานสภาฯ  เบรค  10  นาที  ครับ 
(นายวิเชียร โคตะหา) 
ส.อบต.ม.14  ก่อนอ่ืนผมต้องขอโทษด้วยครับที่เข้าประชุมช้าแต่ก็ยังดีกว่าไม่มา  และขอแสดงความ 
(นายอาชา ทองค า) ยินดีกับท่านประธานสภาฯ  คนใหม่ด้วยครับ  สืบเนื่องจากที่ท่านนายกได้ให้นโยบาย

ของท่านไว้  น้ าไหล  ไฟสว่าง  แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมขึ้นมาเลย  เรื่อง
น้ าประปาก็ยังแก้ไขไม่ได้เลย  เพราะชาวบ้านยังคงมีมาร้องเรียน  เรื่องน้ าประปาไหลไม่
สะดวก  เรื่องการขยายเขตไฟฟ้า  หมู่ 14  มีการขยายหมู่บ้านเพิ่มท าให้ฟ้าไม่ทั่วถึง  ผม 

 
/เคยเรียน... 
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 เคยเรียนท่านนายกไปหลายครั้งแล้ว  น้ าประปา  หมู่ 14  มี 2 บ่อ  แต่ไม่ทราบว่า

น ามาใช้ทั้งสองบ่อหรือไม่  ดีหน่อยที่ยังมีบริการน้ าหยอดเหรียญของประชารัฐเสริม 
นายก อบต. เรื่องน้ าประปา  คือ  ขอให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยดูแลและแจ้งมายังองค์การบริหาร- 
(นายบรร ยะประภา) ส่วนต าบลจะได้ให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบดูแลว่าเกิดจากสาเหตุใด 
 เรื่องขยายเขตไฟฟ้า  ต้องให้ผู้น าหมู่บ้านเสนอขอไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเอง 
รองนายก อบต. งบประมาณพัฒนาหมู่บ้าน  400,000  บาท  ที่ได้จัดสรรให้แต่ละหมู่บ้านนั้นอยากให้ 
(นายเหลือบ ทระเทพ) ท าถนนควบคู่ไปกับเรื่องไฟฟ้าเลย  จะได้พัฒนาไปพร้อมกัน 
ส.อบต.ม.3 เรื่องน้ าประปา  คือ  น้ าไม่สะอาด  ช่วยปรับปรุงล้างบ่อส่งน้ าหน่อยครับ 
(นายสุนทอน  แก้วเกิดมี) 
ส.อบต.ม.13 เรื่องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ปีนี้ยังมีอยู่ไหมครับ 
(นายบรรจง พันสุรี) 
นายก อบต. เรื่องน้ าประปา  หมู่ที่ 3  พรุ่งนี้จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเช็คแต่ละหลังคาเรือนขอให้ท่าน 
(นายบรร ยะประภา) สมาชิกร่วมตรวจเช็คด้วยกัน  เวลา  09.00 น  ครับ 
 เรื่องวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า  ปีนี้มีงบประมาณมาแล้ว 
ส.อบต.ม.10 เรื่องมิเตอร์น้ าประปาช ารุด  ช่วยส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบหน่อยครับ 
(นายทองวัน เป้าทอง) 
ส.อบต.ม.2 เรื่องเกรดไหล่ทาง  ช่วยด าเนินการหน่อยครับเพ่ือที่จะได้เดินทางสัญจรสะดวก 
(นายด ารง รัตนวงษา) 
ส.อบต.ม.14 เรื่องการเก็บค่าน้ าประปา  หมุ่ 2  ท าไม  3  เดือน  เก็บท าไมไม่เก็บเดือนต่อเดือน 
(นายสมควร สุกรรณ์) 
นายก อบต. เรื่องมิเตอร์น้ าประปาช ารุด  ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ให้แจ้งเจ้าของบ้านเปลี่ยนใหม่ 
(นายบรร ยะประภา) เรื่องการเกรดถนนลูกรัง  รองบประมาณ 
ส.อบต.ม.3 เพ่ิมเติมเรื่องการเกรดถนนลูกรัง  ถ้าด าเนินการน่าจะใช้เวลา  1 – 2  วัน  งบประมาณ 
(นายวิสูตร เหล่าธรรม) ที่ใช้ประมาณ  30,000  บาท  ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้บริหารช่วยด าเนินการให้หน่อย

ครับเพ่ือที่ประชาชนในพื้นที่จะได้ใช้ถนนในการสัญจรได้สะดวกยิ่งข้ึน 
 เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  ขอให้ท่านนายกพิจารณา

การปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลด้วยครับไม่อยากให้บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
นายก อบต. เรื่องเกรดถนนลูกรัง  คือจะด าเนินการแน่นอน  แต่ตอนนี้รองบประมาณ  ครับ 
(นายบรร ยะประภา)  
ส.อบต.ม.14 เพ่ิมเติมเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  อยู่ที่ดุลยพินิจของ 
(นายอาชา ทองค า) ท่านนายกครับ  ท่านมีอ านาจในการบริหารจัดการเต็มที่ 
 เรื่องการบริหารจัดการจัดเก็บค่าน้ าประปาทั้ง  14  หมู่บ้าน  แต่ละเดือนน่าจะมีรายได้

ไม่ต่ ากว่า  100,000  บาท  ไม่ขาดทุนอยู่แล้ว  หรือ  เท่าต้นทุนเดิม   
 เรื่องมิเตอร?น้ าประปาช ารุด  ต้องแจ้งให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนทันที 
 เรื่องห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล  อย่างวันนี้  แอร์เสีย  ไมโครโฟน  มีปัญหา  

ช่วยแก้ไขปรับปรุงด้วย  และที่ส าคัญหลักๆ  ฝากท่านผู้บริหารเรื่องน้ าประปา  ครับ 
นายก อบต. เรื่องน้ าประปา  ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขมาตลอดเพราะน้ าเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิต 
(นายบรร ยะประภา) ของแต่ละครัวเรื่อน  ผมไม่ได้นิ่งเฉย   ครับ 
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 เรื่องห้องประชุม  คือไฟฟ้าที่เราใช้งานไม่เพียงพอท าให้ไฟฟ้าขัดข้อง  ณ  ตอนนี้การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มาด าเนินการติดตั้งหม้อแปลงให้ใหม่แล้วอยู่ในช่วงติดตั้งยังไม่แล้ว
เสร็จ  ประชุมสภาครั้งต่อไปน่าจะพร้อมใช้งาน 

 
ประธานสภาฯ  ส าหรับวันนี้การประชุมคงจะพอแค่นี้ผมขอปิดประชุม   
(นายวิเชียร  โคตะหา) 
  
ปิดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

        ลงชื่อ   เศรษฐกิจ  เวียงอินทร์        เลขานุการสภา/ผู้บันทึก 
              นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
 
  ลงชื่อ                  วิเชียร            ประธานสภา/ผู้ตรวจบันทึก 
           (นายวิเชียร  โคตะหา) 
 

                     ลงชื่อ                   วชิรา    สมาชิกสภา/ผู้รับรอง 
           (นายวชิรา          อ้นนอก) 
 

                      ลงชื่อ         ระยอง                     สมาชิกสภา/ผู้รับรอง 
                 (นายระยอง  ทองโคตร) 


